

เอกสารการแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

1. เพศชาย-หญิง
2. มีวุฒิการศึกษาดังนี้

ลำดับ	วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี	วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท	สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
1	วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.	วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.	วิศวกรรมเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประมง, อุตสาหกรรมประมง, เทคโนโลยีชนบท, อุตสาหกรรมเกษตร, พัฒนาการเกษตร, ธุรกิจการเกษตร, บริหารจัดการ-ทรัพยากรการเกษตร, บริหารธุรกิจการเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป, ส่งเสริมการเกษตร, ส่งเสริมธุรกิจเกษตร, ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์, การจัดการผลิตสัตว์, การจัดการผลิตพืช, ผลิตกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีการเกษตร-การจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ, เทคโนโลยีผลิตสุกร, เทคโนโลยีทางอาหาร-และเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, วิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เกษตรผสมผสาน
2	ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ. , วท.บ.	ทษ.ม., ศ.ม., วท.ม., ศศ.ม.	เศรษฐศาสตร์ทุกสาขาวิชา
3	บธ.บ. , วท.บ.	บธ.ม. , วท.ม.	การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน, บริหารการเงินและการธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน, การเงินเชิงปริมาณ , การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ, การเงินการธนาคาร (Money and Banking), บริหารการเงิน (Financial Management)
4	บธ.บ., บช.บ	บช.ม., บธ.ม.	บัญชี (Accounting), บัญชีต้นทุน (Costing), บัญชีเพื่อการจัดการ, การสอบบัญชี, บัญชีแบบบูรณา, การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม, บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
5	บธ.บ., ศศ.บ.	กต.ม.,บธ.ม.,ศศ.ม.	การตลาด, การตลาดทั่วไป, การบริหารการตลาด, เทคนิคทางการตลาด
6	ศศ.บ., บธ.บ.	ศศ.ม., บธ.ม.	บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ, การตรวจสอบภายใน

ลำดับ	วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี	วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท	สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
7	ศศ.บ., รบ.บ., ร.บ., วท.บ	ศศ.ม., รบ.ม., ร.ม., วท.ม.	บริหารรัฐกิจ, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครอง, ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารภาครัฐและเอกชน
8	น.บ.	น.ม.	นิติศาสตร์, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเศรษฐกิจ, กฎหมายระหว่างประเทศ